

**กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือหน่วยงานพันธมิตร ลุยงานเชิงรุก  
ลงพื้นที่ MBK รมรณรงค์สร้างแนวร่วมภาคประชาชนและผู้ค้า ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช่ของปลอม**

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมด้วยศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เดินหน้าเชิงรุกรณรงค์สร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

นางสาวจิตติมา ศรีถาวร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า รวมทั้งปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากพิษภัยของการซื้อหรือบริโภคสินค้าปลอม ส่งผลให้ในรายงานตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก ประจำปี 2564 ของสหรัฐฯ ไม่ปรากฏย่านการค้า และตลาดออนไลน์ของไทยแม้แต่แห่งเดียว”

“ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ค้าและประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยว สะท้อนถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นำมาสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า นักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการประชุมนานาชาติและช่วงเปิดประเทศที่มีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น”

นางสาวจิตติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2565 มีการปราบปรามและดำเนินคดีกับสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 1,194 คดี ของกลางจำนวน 1,365,956 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 879,292,307 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ในช่วงเดียวกันจำนวนคดีลดลง 345 คดี คิดเป็นร้อยละ 22.42 และของกลางลดลง 2,585,021 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 65.43 โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ถือเป็นแนวร่วมสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ซึ่งหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือ สายด่วน 1368”